
 

 

 

 

 

 

 

สือ่ ประเด็นข่าว 

 

มติชน เดลินิวส ์

 บางกอกโพสต์ 

รางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล 

    -เสนอข่าว สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธี

พระราชทานรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจาํปี 2560 ณ พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท และในงานพระราชทาน

เล้ียงอาหารคํ่า ณ พระที่น่ังบรมราชสถิตยมโหฬาร โดยสาขาการแพทย์ ได้แก่ โครงการจีโนมมนุษย์ (The 

Human Genome Project) มี นพ.อริีค ดี. กรีน ผอ.สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ สถาบันสขุภาพแห่งชาติ 

สหรัฐอเมริกา เป็นผู้แทนโครงการ, สาขาการสาธารณสขุ ได้แก่ ศ.พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สนั จูเนียร์, 

นพ.จอห์น บี. รอบบินส์, พญ.ราเชล ชเนียสัน จากสถาบันสุขภาพเด็กและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ 

สหรัฐอเมริกา ผลงานการพัฒนาวัคซีนป้องกนัโรคติดเช้ือ HIB ซ่ึงก่อโรคเย่ือหุ้มสมองอกัเสบในเดก็ จากชนิด

โพลีแซคคาไรด์ มาสู่ชนิดคอนจูเกตที่เป็นวัคซีนมาตรฐานปัจจุบัน และผลงานของ ศ.นพ.มธุราม ซานโตชาม 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นาํโครงการ HIB Initiative ซ่ึงผลักดันให้มีการฉีดวัคซีน HIB สาํหรับเดก็ทั่ว

โลก โดยเฉพาะในประเทศกาํลังพัฒนา ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสขุภาพอนามัยของเดก็หลายร้อยล้านคน 

 

ไทยโพสต์ 

พาราควอต 

   -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรมีข้อมูลสารที่จะใช้

แทนพาราควอตอยู่แล้ว ซ่ึงราคาสงูกว่า แต่มีปริมาณการใช้ที่น้อยกว่า ในส่วนของพาราควอต อย.ไม่ได้มีหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรง แต่กมี็การศึกษาในงานวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพเกี่ยวกับสารตกค้างในพืชผักบ้างแล้ว ซ่ึง

อนุกรรมการที่มีอย.ร่วมอยู่ด้วยอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ

หลักพิจารณาต่อไป 

    -นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรูญ ผอ. มูลนิธชีิววิถี กล่าวว่า การที่นายกฯ ระบุว่ายังไม่มีสารทดแทนพาราควอต เป็น

เพราะกรมวิชาการเกษตรซ่ึงมีข้อมูลงานวิจัยสารที่สามารถใช้แทนพาราควอตได้ไม่พยายามนาํเสนอนายกฯ 

หรือรมว.เกษตรฯ เครือข่ายขอสนับสนุนรมว.สธ.ที่ยืนยันตามมติเดิมว่า ควรเลิกใช้สารดังกล่าว ซ่ึงเป็นการ

ทาํงานร่วมกันและมีมติจาก 4 กระทรวงหลักถึงผลกระทบในเร่ืองสุขภาพ และ 53 ประเทศทั่วโลกมีการสั่ง

แบนแล้ว ส่วนที่มีการล่ารายช่ือ 30,000 รายช่ือเพ่ือคัดค้านการระงับการนาํเข้าพาราควอต ไกลโฟเซต และ

คลอร์ไพริฟอสน้ัน พบว่า เครือข่ายที่ล่ารายช่ืออาจจะมีความสัมพันธ์กับสมาคมรักษาพืชที่มีกลุ่มธุรกิจผู้ผลิต

รวมอยู่ด้วย และที่ระบุว่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเร่ืองรายได้จาํนวนมากนั้น ตรวจสอบไปยังกรมวิชาการ

เกษตรแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเทจ็ ส่วนที่มีการล่ารายช่ือเพ่ือคัดค้านงานวิจัยเกี่ยวกบัผลกระทบจากสารเคมี และ

กดดันให้ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผอ.สถาบันวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ลาออกเพ่ือรับผิดชอบ ทางเครือข่ายกไ็ด้มีการล่า

รายช่ือเกษตรกรเพ่ือให้กาํลังใจ รศ.ดร.พวงรัตน์ เช่นกนั 

      น.ส.ปรกชล อูท๋รัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย Thai-PAN กล่าวว่า การที่ รมว.สธ.ยืนยันตามมติเดิม และ

การที่ 53 ประเทศมีการแบนพาราควอต แสดงว่ามีผลกระทบด้านสุขภาพชัดเจน นายกฯ จึงควรออกเป็น

นโยบายให้ชัดเจน ขอให้กาํลังใจและสนับสนุนสธ.ในฐานะกระทรวงหลักในการออกนโยบายเร่ืองน้ีต่อไป 

 

มติชน กรอบบ่าย 

 

คดีผอ.รพ.สต.ปลายนาสวนถูกยิงเสียชีวิต 

   -เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณี นายชลิต จินตนา ผอ.รพ.บ้านปลายนาสวน จ.กาญจนบุรี ถูกนายทรงวุฒิ 

อุดม พนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ละมุ่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.

กาญจนบุรี ใช้อาวุธปืนยิงเสยีชีวิต   

    พ.ต.ท.พรชัย เพช็รเจริญ รอง ผกก.ป.รรท.ผกก.สภ.ด่านแม่แฉลบ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้นาํตัวนาย

ทรงวุฒิส่งฝากขังคร้ังแรกต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี และศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ขณะน้ีถูกควบคุมตัวที่

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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เรือนจาํจังหวัดกาญจนบุรี ได้สอบปากคาํพยานแวดล้อมไปแล้ว 15 ปาก ยังเหลืออีก 4-5 ปาก เจ้าหน้าที่

ไม่ได้ปักใจเช่ือว่าเกดิจากปมชู้สาวตามคาํให้การของผู้ต้องหา เน่ืองจากผลการตรวจปัสสาวะเบ้ืองต้นพบมีสาร

เสพติดประเภทกัญชา ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่หญิง 4 คนของรพ.สต.บ้านปลายนาสวนเกรงว่าจะเกิดภัยคุกคาม

น้ัน ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจเย่ียมทุกวันเพ่ือดูแลความปลอดภัย ทั้งน้ี ผู้บังคับบัญชาได้เร่งรัดคดีโดยจะต้ัง

คณะกรรมการข้ึนมาสอบสวนคล่ีคลายคดี พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมกบัทั้งสองฝ่าย 

สาํนักข่าวไทย     -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวถึงประเดน็การเสียชีวิตของผอ.

รพ.สต.ปลายนาสวน จ.กาญจนบุรี ที่ถูกพนักงานพิทกัษ์ป่าลอบยิงจนเสียชีวิต ว่า จากที่เบ้ืองต้นตาํรวจสรุปว่า

มาจากเร่ืองชู้สาวน้ัน สร้างความเข้าใจผดิและความเสยีใจให้กบัครอบครัวผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้ง

ประชาชนที่คุ้นเคยกบัผู้เสยีชีวิต เน่ืองจากผู้เสยีชีวิตไม่ได้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียเร่ืองดังกล่าว เพ่ือให้ความเป็น

ธรรมกับผู้เสียชีวิต ครอบครัว รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสาธารณชน ขอให้เจ้าหน้าที่ตาํรวจเร่ง

สอบสวนหาปมสาเหตุที่แท้จริง ทั้งน้ี ปลัด สธ.ได้มอบให้สสจ.กาญจนบุรีและนิติกรช่วยติดตามเร่ืองคดีอย่าง

ใกล้ชิด 

 

ไทยโพสต์ 

คนรา้ยจ้ีชิงทรพัยพ์ยาบาล ในแฟลตรพ.สามโคก 

   -เสนอข่าว คนร้ายใช้หน้ากากปิดปากและจมูกมาเคาะห้องน.ส.ผกาพรรณ พรรณพลีวรรณ อายุ 27 ปี 

พยาบาลรพ.สามโคก จ.ปทุมธานี ที่แฟลตในรพ. จากน้ันดันประตูเข้ามาในห้อง ใช้มีดจ้ี กระชากสร้อยทอง

หนัก 1 บาท แต่แย่งไว้ได้ส่วนหน่ึง ก่อนจะขี่จยย.หลบหนีไป เบ้ืองต้นชุดสบืสวนออกตรวจสอบพยานแวดล้อม

และกล้องวงจรปิด พบว่าคนร้ายมาคนเดียว ใช้จยย.หลบหนีไปตามเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร ส่วนที่

รพ.สามโคกไม่มีกล้อง และทางเข้าที่พักของพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

 

กรุงเทพธุรกจิ ผจก. 

เดลินิวส ์ 

โครงการกา้วคนละกา้ว ฯ 

   -เสนอข่าว พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน  ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ในฐานะประธานมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ 

ประชุมร่วมกับผู้แทนโครงการก้าวคนละก้าวฯ และผอ.รพ.ทั้ง 11 แห่ง เพ่ือหารือการจัดสรรงบประมาณตาม

โครงการฯ โดยเป็นการจัดสรรเงินก้อนแรกตัดยอดที่ 1,300 ล้านบาท ให้กับรพ.เพ่ือนําไปจัดซ้ืออุปกรณ์

การแพทย์ตามความจาํเป็น โดยเร่ืองการตรวจสอบการใช้เงินเป็นของแต่ละรพ.วางมาตรฐานเอง ส่วนยอดการ

บริจาคหลังจากน้ีจนถงึ 31 พ.ค. ยังคงจัดสรรให้กบั 11 รพ.เดิม ซ่ึงสามารถนาํไปต่อยอดให้กบัสถานพยาบาล

ในเครือข่ายต่อไปได้ 

       นพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี ในฐานะตัวแทน 10 รพ.สังกัด สธ. เปิดเผยหลังเข้าประชุม ว่า 

การจัดสรรงบประมาณของโครงการก้าวคนละก้าวฯ พิจารณาเป็นเปอร์เซน็ต์ตามจาํนวนเตียง โดย รพ.ยะลา, 

รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร, รพ.น่าน, รพ.นครพิงค์, รพ.เจ้าพระยายมราช ได้รับ 7 เปอร์เซน็ต์ คิดเป็นเงินรพ.

ละ 91 ล้านบาท รพ.สระบุรี ได้รับ 8 เปอร์เซน็ต์ เป็นเงิน 104 ล้านบาท รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับ 

8.5 เปอร์เซน็ต์ เป็นเงิน 110.5 ล้านบาท, รพ.ราชบุรี ได้รับ 10 เปอร์เซน็ต์ เป็นเงิน 130 ล้านบาท รพ.สุ

ราษฎร์ธานี ได้รับ 10.5 เปอร์เซน็ต์ เป็นเงิน 136.5 ล้านบาท รพ.ขอนแก่น ได้รับ 11 เปอร์เซน็ต์ เป็นเงิน 

143 ล้านบาท และ รพ.พระมงกุฎเกล้าได้รับ 12 เปอร์เซน็ต์ บวกค่าบริหารจัดการ  5 เปอร์เซน็ต์ รวมเป็น

เงิน 221 ล้านบาท ซ่ึงจากน้ีรพ.ในสังกดัสธ.จะหารือการใช้เงินและวางระบบการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใส

ต่อไป 

 

สวท. 

จีโนมมนุษย ์

    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในโอกาสต้อนรับ นพ.อีริค 

กรีน ผอ.สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยือน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า โครงการจีโนมมนุษย์เป็นโครงการระดับนานาชาติ ที่ศึกษาจัดทาํแผนที่จีโนม

ของมนุษย์สาํเรจ็ตั้งแต่ปี 2546 และทาํเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ที่เปิดให้นักวิจัยทั่วโลกนาํไปศึกษาต่อ 

จนปัจจุบันสามารถต่อยอดความสาํเร็จอย่างมาก มีการพัฒนาวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพันธุกรรม นําไปสู่การ

ปรับปรุงแนวทางรักษาที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นรากฐานของการรักษาเฉพาะบุคคลด้วยการแพทย์ใน

ปัจจุบัน 

 

มติชน คมชัดลึก ผจก.

คาเฟ่เบยีรส์ด 

    -เสนอข่าว เฟซบุก๊เพจคาเฟ่เบียร์สดแห่งหน่ึง ใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โพสต์ภาพน.ส.ปัญสกิรณ์ ติยะกร 
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ออนไลน์ หรือน้องปัญ วง BNK48 พร้อมข้อความในลักษณะโฆษณาส่งเสริมการขาย ว่าเป็นโปรโมช่ันเฉพาะผู้หญิง โดย

โชว์รูปน้องปัญจะได้รับส่วนลด 10% หรือหากเต้นเพลงคุกกี้ เสี่ยงทายได้จบเพลงรับเบียร์สดฟรีทั้งโต๊ะ ซ่ึง

น่าจะเข้าข่ายการกระทาํผดิตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2545 

     นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เร่ืองน้ีมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ฝ่าย คือ 

1.เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก 2.เจ้าของร้าน และ 3.ศิลปินที่ปรากฏในภาพโฆษณา จะให้ฝ่ายกฎหมายของสนง.

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาว่า เข้าข่ายการกระทาํความผิดหรือไม่ หากเข้าข่ายจะ

พิจารณากล่าวโทษ พร้อมออกหนังสอืเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายเข้ามาช้ีแจง 

     นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ต้องตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริงก่อน เน่ืองจากเป็นการโพสต์ในสงัคมออนไลน์ ไม่ได้เป็นการกระทาํผิดซ่ึงหน้า โดยจะตรวจสอบว่า

สถานที่และร้านดังกล่าวว่าเป็นเจ้าของเพจจริงหรือไม่ เป็นผู้โพสต์เองหรือไม่ จากน้ันจะเชิญศิลปินมาให้ข้อมูล 

ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่ หรือคนดูแลศิลปินเปิดช่องให้บุคคลอื่นแอบอ้างนํารูปไปใช้หรือไม่ หากไม่

เกี่ยวข้องต้องแสดงหลักฐานให้ชัดเจน ซ่ึงประเดน็คนมีช่ือเสยีงโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เม่ือจ่าย

ค่าปรับกจ็บ แต่ในอนาคตอยากให้มีการส่งฟ้องศาลเพ่ือให้เป็นบรรทดัฐานในการพิจารณาว่า การกระทาํเช่นน้ี

มีความผดิทางอาญา  

 

ทวีีช่อง 7 

เตือนภยัอาหารเสริม 

    -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวถึงกรณีเพจดังได้นาํเร่ืองราวของสาววัยรุ่นที่ซ้ือ

อาหารเสริมตามตลาดนัด รวมทั้งยาอกฟูที่อวดอ้างสรรพคุณกินแล้วหน้าอกจะฟูขึ้ นสวยงาม มากินอย่าง

ต่อเน่ืองนานกว่า 4 ปี จนกลายเป็นผู้ป่วยโรค “เพมฟิกสั” หรือโรคตุ่มพอง ไม่มีทางรักษาหาย ว่า ปัจจุบันไม่

มียาที่มีคุณสมบัติช่วยให้หน้าอกฟูที่ผ่านการรับรองจาก อย. จากการตรวจสอบพบว่ามีสารเร่งฮอร์โมนทางเพศ

ผสมอยู่จาํนวนมาก และบางชนิดมีโลหะหนักร่วมอยู่ด้วย ซ่ึงเป็นอันตรายต่อหัวใจ ตับ และก่อให้เกิดมะเร็ง 

รวมทั้งกระตุ้นภมิูต้านทานให้เกิดความผิดปกติ ดังน้ัน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเช่ือ และอย่าซ้ือยาที่แอบอ้าง

เป็นอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานวางขายตามตลาดนัดมารับประทานอย่างเดด็ขาด 

 

ทวีีช่อง NBT 

แอปฯ TAS 

   -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Application “ระบบ

สารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” (Tobacco & Alcohol 

Surveillance System : TAS) เพ่ือเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย เป็นการเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนให้ง่ายขึ้น 

ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้มากขึ้ น สามารถร้องเรียนได้ 24 ชม. และระบบสามารถเช่ือมโยงไปยัง

แผนที่ได้อย่างง่ายดาย 

 

สาํนักข่าวไทย 

ภาวะวยัทอง 

   -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วัยทองเป็นภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมด

ประจาํเดือน มักพบในช่วงอายุระหว่าง 45-50 ปี ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านอารมณ์และ

ร่างกาย การดูแลตัวเองในช่วงวัยทอง ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดการรับประทานอาหาร

หวาน มัน เค็ม เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และนํ้าอัดลม งดสูบบุหร่ี ควรออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอร่วมกับการทาํสมาธ ิ

พักผ่อนให้เพียงพอเพ่ือรักษาอารมณ์ให้เป็นปกติ และหม่ันตรวจสุขภาพเป็นประจาํ หากมีอาการผิดปกติควร

พบแพทย์ 

 

ทวีีช่อง 7 

สมุนไพรอินเดีย 

    -เสนอข่าว ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณีที่มีผู้นํายา

สมุนไพรอินเดียมารีวิวว่ากินแล้วช่วยขับลม แก้ท้องอืด แก้ปวดท้อง จากมีแกส๊ในกระเพาะอาหาร ช่วยเร่ือง

อาหารไม่ย่อย และอ้างว่าทาํให้การผายลมหรือการเรอมีกล่ินมินต์ ทาํให้มีผู้หาซ้ือมากินตามจาํนวนมาก ว่า 

จากการดูส่วนผสมของยาสมุนไพรอินเดีย พบว่ามีนํ้ามันสะระแหน่ ทาํให้เม่ือกินเข้าไปจะรู้ สึกเยน็ท้อง แต่

ไม่ได้ช่วยให้การผายลมมีกล่ินมินต์ เพราะร่างกายจะย่อยนํา้มันสะระแหน่จนหมดก่อนที่จะผายลมหรือเรอ

ออกมา ส่วนสรรพคุณที่กล่าวอ้างว่าสามารถขับลม แก้ท้องอืด มีแกส๊ในกระเพาะหรืออาหารไม่ย่อยน้ัน มีส่วน
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ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้จริง แต่ต้องกนิอย่างถูกวิธแีละไม่ควรนาํมากนิเล่น 

 

เดลินิวส ์กรอบบ่าย  

สมุนไพรนายแสงชยั 

   -เสนอข่าว นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผจก.ไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจ.ปราจีนบุรี ซ่ึงผลิตสมุนไพรรักษาโรคมะเรง็

แจก เปิดเผยว่า ปลัด สธ.พร้อมทมีงานได้เดินทางมาพบ จากการพูดคุยถึงทศิทางและผลการขออนุญาตน่าจะ

ทราบผลในทางที่ดี ซ่ึงหากได้รับอนุญาตข้ึนทะเบียนปีต่อปี กยิ็นดีที่จะผลิตสมุนไพรอย่างต่อเน่ือง และทมีงาน

ได้เตรียมการกบัประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว หากมีปัญหากพ็ร้อมที่จะไปทาํที่ต่างประเทศ 

 
มติชน  

โรคไขห้วดัใหญ่ 
   -เสนอภาพข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค มอบชุดรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่กว่า 5 หม่ืนช้ิน เพ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ โดยมี นายวิทยา ยา

ม่วง ที่ปรึกษาฯ ก.คมนาคม รับมอบ 

 มหกรรมการแพทยแ์ผนไทยฯ 

ข่าวสด    -เสนอภาพข่าวบูธตัวอย่างภายในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย "24 ภูมิ

ปัญญาไทย สมุนไพรลุ่มนํ้าภาคกลาง" ระหว่าง 2-6 ก.พ. ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์การค้า โรบิน

สนัไลฟ์สไตล์กาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี 

 องคก์รเป็นเลิศดา้นการเงินการคลงั 

มติชน     -เสนอรายช่ือส่วนราชการที่ไดรับรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

คร้ังที่ 4 ประจาํปีงบประมาณ 2560 จากกรมบัญชีกลาง มีส่วนราชการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน 24 

รางวัล จากส่วนราชการระดับกรมและมหาวิทยาลัย 225 หน่วยงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรม

อนามัย ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายระดับดี ซ่ึงจะมีการมอบรางวัลโดยนายกฯ ในวันที่ 8 ก.พ. 

2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ตึกสนัติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล 

 มอบรถบริจาคโลหิต 

แนวหน้า    -เสนอข่าว ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น 

ร่วมกันรับมอบรถรับบริจาคโลหิตเคล่ือนที่ 1 คัน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ครบชุด จาํนวน 8 เตียง และขยาย

เตียงเพ่ิมได้ถึง 24 เตียง รวมมูลค่า 14 ล้านบาท จาก ปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริหารกองทุนเฉลียวอยู่วิทยา

นุสรณ ์ 

 ป้องกนัไขเ้ลือดออก 

เดลินิวส ์   -เสนอข่าว นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี ออกรณรงค์ชาวบ้านช่วยลดแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก  หลังกรมอตุุนิยมวิทยาพยากรณอ์าจมีฝนตกในหลายพ้ืนที่ 

 

มติชน 

รพ.บวัใหญ่ช่วยผูป่้วยพกิาร 

    -เสนอข่าว จากกรณีสื่อโซเชียลได้เผยแพร่ข้อมูลเร่ือง นายประพัทธพงศ์ พรามณี นายอาํเภอบัวใหญ่ จ.

นครราชสีมา เข้าขอความอนุเคราะห์จาก นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผอ.รพ.บัวใหญ่ และทพ.ญ.ชีวานันท์ บุญอยู่ 

หัวหน้าตึกทนัตกรรม ช่วยเหลือ นางสาววิไล ตันแดง อายุ 47 ปี สาวพิการฟันหน้าบนเหยินย่ืนออกจากปาก มี

ฐานะยากจน โดยทีมทันตแพทย์ได้ทาํฟันให้ใหม่น้ัน ล่าสุด นายประพัทธพงศ์ได้เข้าเย่ียมนางสาววิไล พบว่า 

สภาพบ้านได้รับการปรับปรุงขึ้ นใหม่โดยงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ แต่สภาพความ

เป็นอยู่ยังลําบากอยู่ เน่ืองจากมีรายได้จากเบ้ียเล้ียงคนชราของผู้เป็นแม่และลุง รวมถึงเบ้ียเล้ียงคนพิการ

เท่าน้ัน อาํเภอบัวใหญ่จึงจะช่วยพัฒนาหาอาชีพที่เหมาะสมให้กบันางสาววิไลต่อไป  

 

กรุงเทพธุรกจิ 

เทคโนโลยีช่วยในการตั้งครรภ ์

   -เสนอข่าว รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ ประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรี

แพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราชวิทยาลัยฯ ได้ออกคาํแนะนาํกรณีที่ไม่สมควรใช้เทคโนโลยีช่วยในการ

ตั้งครรภ์ ได้แก่ 1.หญิงอายุมากกว่า 48 ปีขึ้ นไป 2.มีภาวะอ้วนรุนแรง ดัชนีมวลกายมากกว่า 40 3.เคยคลอด

บุตรมาแล้ว 4 คร้ัง หรือผ่าคลอด 3 คร้ัง 4.ป่วยทางจิตเวชขั้นรุนแรง ที่จิตแพทย์ให้ความเห็นว่าไม่ควร

ตั้งครรภ์ 5.หญิงเป็นมะเรง็ระยะลุกลาม 6.เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะสาํคัญ เช่น หัวใจ ตับ ไต และ7.มีโรค

ประจาํตัวรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายจากการตั้งครรภ์ เช่น โรคหัวใจที่มีความรุนแรง ตับวาย ไตวาย โดยจะ

เสนอคกก.คุ้มครองเดก็ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ( กคทพ.) ให้ใช้กรณี
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สือ่ ประเด็นข่าว 

เหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขเพ่ือพิจารณาให้ตั้งครรภ์แทนได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเดก็ที่

เกดิโดยอาศัยเทคโนโลยีฯ  

    ส่วนสตูินรีแพทย์ที่จะให้บริการต้องได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุเ์ท่าน้ัน ถ้ายังอยู่ระหว่าง

การอบรมอนุสาขา อนุญาตให้ทาํได้เฉพาะในสถานพยาบาลที่ฝึกอบรมและอยู่ภายใต้กาํกับของสูตินรีแพทย์ที่

รับวุฒิบัตรอนุสาขา กรณีการตรวจคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อน ให้กระทาํได้ในกรณีที่กฎหมายกาํหนด และจะ

ออกคาํแนะนาํในการตรวจคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนในเรว็ๆ น้ี รวมทั้งจะออกคาํแนะนาํเร่ืองจาํนวนการย้าย

กลับตัวอ่อนเข้าสู่มดลูกด้วย เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิการฟ้องร้องกรณีที่สตูิแพทย์ทาํให้หญิงตั้งครรภ์แฝด 2 หรือ 

3 โดยที่ผู้ตั้งครรภ์ไม่รับทราบหรือไม่ได้ยินยอมมาก่อน  

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ ช่ืนชีวิต 

ภยัจากการสูบบุหรี ่

   -เสนอข่าว ศ.อลัเลน แฮคชอว์ ม.คอลเลจ ประเทศองักฤษ ให้ความเหน็กรณีที่มีผู้โต้แย้งว่าสบูบุหร่ีเพียง 1 

มวน แทนที่จะสูบ 20 มวนต่อวัน จะทาํให้สัดส่วนความเสี่ยงการเกิดโรคลดลงเหลือเพียง 1 ต่อ 20 ว่าเป็น

ความเข้าใจผิด เพราะอัตราส่วนดังกล่าวหมายถึงการเสี่ยงเป็นมะเรง็ในปอด ไม่ใช่การเสี่ยงเป็นโรคหัวใจวาย

และโรคหลอดเลือดสมอง การสบูบุหร่ีในระยะยาวอาจทาํให้อายุขัยเฉล่ียลดลง 12-15 ปี หากค่อยๆ ลดลงจน

เลิกสบูได้อย่างถาวร จะช่วยลดความเสี่ยงต่อหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงลดความเสี่ยงของโรค

ปอดเร้ือรังและโรคมะเรง็ในปอด 

 


